

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ครั้งที่ ๑๓
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

ในการประชุมวันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาหลักการที่สมควรบัญญัติไว้ในหมวด ๓ “สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย” ต่อจากการประชุมครั้งก่อน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ในส่วนของหลักการเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการเสนอข่าวของสื่อมวลชนที่เป็นของรัฐ ที่ประชุมเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญได้กำหนดรับรองเสรีภาพของสื่อมวลชนซึ่งจะครอบคลุมทั้งสื่อมวลชนของเอกชนและรัฐไว้แล้ว กรณีจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดห้ามมิให้รัฐใช้อำนาจแทรกแซงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้เป็นการเฉพาะอีก แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนนั้นควรต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานที่สังกัดอยู่

๒. สำหรับหลักการเรื่องเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธของบุคคลนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาหลักการสากลที่ปรากฏในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) ที่รองรับเสรีภาพดังกล่าวแล้วเห็นว่า เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้เสรีภาพในการชุมนุมจนกระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่น สมควรกำหนดขอบเขตการจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธของบุคคลให้กระทำได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และเฉพาะเพื่อการรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่นเท่านั้น

๓. ในประเด็นเรื่องการครอบงำพรรคการเมืองโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามกรอบการร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ นั้น ที่ประชุมเห็นว่า ควรกำหนดหลักการเกี่ยวกับการป้องกันการครอบงำพรรคการเมืองนั้นจะต้องยึดหลักความโปร่งใส โดยเห็นควรกำหนดหลักการให้การบริหารพรรคการเมืองต้องเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ โดยให้สมาชิกทั้งหมดของพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการจัดองค์กรและบริหารจัดการพรรคการเมืองตามหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งจะกำหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองต่อไป

๔. ในประเด็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการชี้ขาดว่าการกระทำใดเป็นการกระทำที่จะมีผลเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ได้กำหนดกลไกโดยให้ประชาชนยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดแล้ว เห็นควรให้รอการพิจารณาในขั้นนี้ไว้ก่อน

นางสาวดวงจิตร์ ก่อเจริญวัฒน์
วิทยากรเชี่ยวชาญ
ผู้สรุปผลการประชุม
นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
เลขานุการกรรมการ คนที่สอง
ผู้ตรวจทาน